



COOP NEWSLETTER SUT

ฉบับที่ 004/2560 ประจำเดือนเมษายน 2560

JOB & COOP FAIR 2017



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมตลาดนัดแรงงานบัณฑิตและตลาดนัดงานสหกิจศึกษา ประจำปี การศึกษา 2559 เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.กัณทิมา ศิริจิระชัย รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน และคุณอิทธิ คงวีระวัฒน์ จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน ร่วมกัน ในกิจกรรมดังกล่าว โดยมีสถานประกอบการเข้าร่วม จำนวน 113 แห่ง และมีผู้เข้าร่วมงานรวมทั้งสิ้น 1,579 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานประกอบการได้มีโอกาสแนะนำเสนอข้อมูลตำแหน่งงานว่างให้แก่ผู้สนใจสมัครงาน ในขณะเดียวกัน นักศึกษา บัณฑิต และผู้สนใจสมัครงานทั่วไป มีโอกาสได้สมัครงานตามความสนใจ ได้รับทราบถึงความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน และเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้ตรงตามต้องการของสถานประกอบการ

สัมมนาอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดสัมมนาอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา เรื่อง “ไทยแลนด์ 4.0 กับการขับเคลื่อนสหกิจศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน” ระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมแคนทารี 304 โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ จังหวัดปราจีนบุรี ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอาน นายกษภามหาวิทยาลัย และนายกษภามาคน สหกิจศึกษาไทย ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฏ รองประธานและผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายปฏิบัติการฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ประเทศไทย บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์เปอร์เรชั่น ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ยังได้นำเสนอผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา ระหว่างปี 2554-2558 การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสหกิจศึกษา กับ WD & HGST และการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นในการหาแนวทางพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยมีคณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม จำนวน 55 คน

ประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนา



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ประสาธ สืบคำ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นประธานที่ประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการ รายงานผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา การสร้างความร่วมมือสหกิจศึกษาระหว่าง มทส. และ Vaal University of Technology, Republic of South Africa เพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบ และพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2559 เพื่อให้คณะกรรมการ ได้พิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะและเป็นแนวทางการดำเนินงานของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพต่อไป และพิจารณาให้ความเห็นชอบการให้ทุนสหกิจศึกษานานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท –เอก) จากกองทุนสหกิจศึกษา และการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานในต่างประเทศสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

สัมมนาผู้ประกอบการ



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดสัมมนาผู้ประกอบการที่ร่วมดำเนินงานสหกิจศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออก เรื่อง “การจัดสหกิจศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมืออันดีระหว่างกัน ซึ่งได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย และนายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย ในการบรรยายหัวข้อพิเศษ “สถานประกอบการ กับการจัดสหกิจศึกษา 4.0” และการเสวนาโดยผู้แทนจากสถานประกอบการ ได้รับเกียรติจาก คุณไชยา ทองรัตน์ Site Director, Thailand AME-Western digital บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด คุณวิเศษ จิตติวงษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต-คลังสินค้าลอจิสติกส์ บริษัท จาโตโค (ประเทศไทย) จำกัด และคุณปามิสรา รัตนปัญญาโชติ ผู้บริหารสูงสุดทางด้านนโยบายการตลาด Innovation group (Thailand) Co., Ltd. เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรม โนโวเทล พัทยา ไมเคิส บีชฟรอนท์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี

Resume & Interview camp 2017



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการสัมภาษณ์งาน การเขียนจดหมายสมัครงาน และประวัติย่อเป็นภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม เขาใหญ่ รีสอร์ทราฟท์ รีสอร์ท โดยได้รับเกียรติจากสถานประกอบการ 2 แห่งได้แก่ กลุ่มมิตรผล และบริษัท เบนซ์มาร์ค อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการเขียนจดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา รวมถึงการให้ความรู้และประสบการณ์สัมภาษณ์งานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาเตรียมทักษะที่จำเป็นให้พร้อมก่อนก้าวเข้าสู่การทำงาน มีนักศึกษาที่ผ่านกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 15 คน

หาหรือแนวทางพัฒนาความร่วมมือการจัดสหกิจศึกษา



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดเขตต์ พจน์ประไพ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก อาจารย์ นรา สมัตถภาพค์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิษฐา มีวาสนา อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีวอนามัยและความปลอดภัย และคณะ ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด พร้อมกันนี้ได้หาหรือแนวทางพัฒนาความร่วมมือในการจัดสหกิจศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560

สหกิจศึกษานานาชาติ



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้ให้การต้อนรับ Ms. Martina Link Career Counselling Center Karlsruhe University of Applied Sciences, Karlsruhe, Germany ผู้แทนจากประเทศเยอรมนี และศิริพร วิริยะอักษรเดชา นักวิชาการศึกษานานาชาติ สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ ผู้แทนจากคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการดำเนินโครงการ ASEM Work Placement ในโอกาสได้เดินทางมาประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมทั้งแนะนำแนวทางสำหรับการเตรียมตัวเพื่อไปฝึกประสบการณ์ในยุโรปให้กับนักศึกษา มทส. เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. กองพล อารีรักษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดเขตต์ พจน์ประไพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริรัตน์ รัตนจันทร์ ทับสูงเนิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก อาจารย์ ดร. เศรษฐวิทย์ ภูฉายา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สฤติโชค โพธิ์สอาด อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) และอาจารย์ ดร.ไศรภว แข็งการ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ได้ให้การต้อนรับ คณาจารย์จาก Universiti Teknikal Malaysia Melaka ประเทศมาเลเซีย พร้อมด้วยผู้แทนจาก บริษัท เวสเทิร์นดิจิทัล (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อหารือความร่วมมือในการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ และความร่วมมือในการส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 ณ อาคารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่าย พัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง



เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จัดประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสุพรรณภรณ์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาจักรีราชมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ ในฐานะประธานเครือข่ายฯ เป็นประธานที่ประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย ประจำปี พ.ศ. 2560 การส่งผลการดำเนินงานเข้าประกวดในระดับชาติเนื่องในวันสหกิจศึกษาไทย พ.ศ. 2560 รวมถึงหารือในการจัดสัมมนาอนุกรรมการบริหารเครือข่ายเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ของเครือข่ายฯ

สถานประกอบการประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ต้อนรับบริษัท พกษา เร็ลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท คริสเตียนีและนัลเลน (ไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ไฮเออร์ อีเล็คทริก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท เนตค็อก ประเทศไทย จำกัด ในโอกาสเข้ามาประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงาน พร้อมทั้งได้หารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือการจัดสหกิจศึกษา ร่วมกับ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 ณ ห้อง B3101 และห้อง 3102 อาคารเรียนรวม 1

ความร่วมมือการจัดสหกิจศึกษาภายในประเทศ



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ให้การต้อนรับผู้แทนจากสถานประกอบการ ในโอกาสเดินทางมาประชาสัมพันธ์การรับสมัครบัณฑิตจบใหม่ พร้อมกันนี้ ได้หารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือการจัดสหกิจศึกษาร่วมกัน ดังนี้ บริษัท คริสเตียนีและนิลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท เนตคิง ประเทศไทย จำกัด และบริษัท สเตปไวส์ จำกัด เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 บริษัท ตะนาวศรีไทย จำกัด เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ในฐานะอธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เป็นประธานในการประชุมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาเครือข่าย ศิษย์เก่า ซึ่งจะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการจัดสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัย โดยมีศิษย์เก่าเข้าร่วม จำนวน 20 คน



นางสาวธัญรัตน์ เรียงภักดี

นักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ประจำปีภาคการศึกษาที่ 1/2559
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท นิสสัน สปริง (ประเทศไทย) จำกัดจำกัด

“การออกสหกิจศึกษา นักศึกษาจะได้ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานประกอบการนั้นๆ ทำให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะในหลายๆด้าน เช่น การปรับตัวเข้ากับผู้อื่นในสังคมที่ไม่คุ้นเคย การนำความรู้ความสามารถในสาขาวิชาที่ตนเองมาปรับใช้เพื่อแก้ปัญหาในสถานประกอบการ นอกจากนี้ยังได้ฝึกทักษะการนำเสนองานและการสื่อสาร ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นประสบการณ์ที่หาได้ยากจากการศึกษาภายในห้องเรียน

สำหรับการเตรียมตัวก่อนออกสหกิจศึกษา ในการออกสหกิจศึกษาถือเป็นโอกาสอย่างหนึ่งที่นักศึกษาจะได้ค้นหาตนเองเกี่ยวกับสายงานที่ตนชื่นชอบหรือให้ความสนใจว่าเหมาะสมกับตนเองหรือไม่ ดังนั้นก่อนการออกสหกิจศึกษา นักศึกษาจึงควรที่จะพิจารณาลักษณะงานที่สถานประกอบการเสนอเข้ามาของแต่ละสาขาวิชา และประเมินคุณสมบัติที่สถานประกอบการต้องการเพื่อใช้ในการตัดสินใจเลือกสถานประกอบการก่อนออกสหกิจศึกษา”

กิจกรรมในเดือนเมษายน 2560

1 เม.ย. 60	- กิจกรรมอบรม เขียนจดหมายสมัครงานและประวัติย่อภาษาอังกฤษ	20 เม.ย.60	- บรรยาย หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน และทักษะในยุคอุตสาหกรรม 4.0”
3 เม.ย. 60	- กิจกรรมพัฒนาทักษะ Microsoft Excel 2013 และเทคนิคการใช้งานเบื้องต้นสำหรับการทำงาน		- ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสหกิจศึกษา บริษัท บริดจสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด
4 เม.ย.60	- นักศึกษาสหกิจศึกษา 1/2560 ส่งใบสมัครงานสหกิจศึกษา	27 เม.ย.59	- บรรยาย หัวข้อ “อาชีพอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ”
18 เม.ย.60	- ประชุมคณะกรรมการตัดสินผู้แทนศิษย์เก่าสหกิจศึกษา		- ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสหกิจศึกษา บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด